



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ  
ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๕ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ เรื่อง หลักเกณฑ์  
วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ประเภทวิชาการ กำหนดในส่วนของการประเมินไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน ให้มีการพิจารณา  
คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนที่จะให้ส่งผลงานประเมิน และให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย  
โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ นั้น

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมี  
สิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้  
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงผู้ได้รับการคัดเลือก สามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง  
ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม สำนักงาน  
คณะกรรมการอาหารและยา ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทาง  
โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๗๑๐๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิฑิต สฤษฏีชัยกุล)

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนพรดา ชูระแพง)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

ที่ สธ ๑๐๐๑/ ๒๐๕๑

เรียน ผู้อำนวยการกองอาหาร

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น โดยให้นางสาวปริญญา ตั้งเจริญกิจ ตำแหน่งนักวิชาการอาหารและยาปฏิบัติการ ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นางสาวพองพรรณ อินเล็ก)

เลขานุการกรม

- 4 มิ.ย. 2567

บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อส่งผลงานเข้ารับการประเมินเลื่อนชั้น  
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  
แบบท้ายประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗

ที่	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่งที่ขอ ประเมิน	สังกัด	ชื่อผลงาน
๑	นางสาวปริญญา ตั้งเจริญกิจ	นักวิชาการอาหาร และยาชำนาญการ	กองอาหาร	<p>๑. เอกสารวิชาการ เรื่อง “แนวทางการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทให้รวดเร็วและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการปรับกระบวนการ พิจารณาอนุญาตน้ำหนักเนื้ออาหาร (Drained Weight)”</p> <p>๒. ข้อเสนอแนวความคิด เรื่อง “การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในการยื่นขอ อนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุ ที่ปิดสนิท”</p>